

Số: 1003/PGDĐT  
Về việc hướng dẫn tạm thời việc  
tổ chức dạy Nghề phổ thông cấp THCS

Hòa Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

Thực hiện Công văn số 1021/SGDĐT-GDTrH ngày 14/10/2016 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn tạm thời về việc tổ chức dạy Nghề phổ thông, Phòng GD-ĐT Hòa Bình hướng dẫn tạm thời các trường THCS trong huyện việc tổ chức dạy Nghề phổ thông năm học 2016-2017 như sau:

### **1. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp**

Nghiêm túc triển khai đầy đủ chương trình và tài liệu hướng dẫn Hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục hướng nghiệp. Các trường học cần chủ động đề xuất với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tham gia vào quá trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

Triển khai thực hiện HĐGDHN cho học sinh lớp 9 theo chương trình của Bộ GD-ĐT: 01 tiết/tháng, mỗi tháng một chủ đề, chủ đề của tháng nào phải được dạy ở tháng đó. Tùy theo điều kiện của nhà trường, có thể tổ chức thực hiện HĐGDHN cho học sinh theo khối lớp.

### **2. Tổ chức dạy-học Nghề phổ thông**

Theo Công văn số 7608/BGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2009 về khung phân phối chương trình THCS, THPT thi Nghề phổ thông là hoạt động giáo dục nằm trong phạm vi dạy học tự chọn của chương trình cấp THCS. Do hiện nay chất lượng giáo dục cấp THCS còn thấp so với yêu cầu, nên các trường THCS trong huyện cần ưu tiên tập trung dành thời lượng dạy học tự chọn để dạy các chủ đề nâng cao hoặc các chủ đề bám sát ở các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Học sinh có nhu cầu học Nghề phổ thông để được hưởng điểm khuyến khích trong xét tốt nghiệp THCS, thi tuyển sinh vào lớp 10 thì nhà trường tạo điều kiện và hướng dẫn cho các em đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Hòa Bình và học sinh phải đóng học phí cho trung tâm theo quy định.

Sở GD-ĐT sẽ không đưa nội dung giáo dục Nghề phổ thông vào tiêu chí đánh giá thi đua và đánh giá chất lượng giáo dục.

### **3. Tổ chức thực hiện**

Các trường THCS phải xây dựng Kế hoạch tổ chức HĐGDHN và hoạt động giáo dục Nghề phổ thông trình Phòng GD-ĐT phê duyệt. Kế hoạch cần nêu rõ dạy

